

Chi bộ trường Tiểu học Gia Thụy đón đoàn giám sát của Đảng ủy phường Gia Thụy

Thực hiện quyết định số 176-QĐ/ĐU ngày 01/8/2024 của Đảng ủy phường Gia Thụy, vào hồi 8 giờ sáng thứ 5 ngày 22 tháng 8, Chi ủy chi bộ trường Tiểu học Gia Thụy vinh dự được đón đoàn kiểm tra giám sát của Đảng ủy phường Gia Thụy về “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

Đoàn giám sát của Đảng ủy gồm 4 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thành Biên, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Gia Thụy – Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Thu Hoài, UVTW, CT UBMTTQ – Phó trưởng đoàn, đồng chí Phan Lệ Thùy, ĐUV, CT Hội LHPH, cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy - Ủy viên, đồng chí Đỗ Thị Quyên, Bí thư Đoàn Thanh niên phường – Thư ký. Về phía Chi bộ trường Tiểu học Gia Thụy gồm 3 đồng chí trong chi ủy chi bộ.

Mở đầu cuộc họp, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thành Biên – Phó bí thư TT Đảng ủy phường – Trưởng đoàn giám sát thông qua quyết định giám sát chi bộ Tiểu học Gia Thụy của Đảng ủy phường Gia Thụy, giới thiệu các thành viên trong đoàn giám sát và tiến trình buổi giám sát, phân công nhiệm vụ đoàn giám sát.



Đ/c Nguyễn Thành Biên đọc quyết định giám sát chi bộ đối với chi bộ trường Tiểu học Gia Thụy

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền – Bí thư chi bộ thay mặt Chi ủy trình bày báo cáo giám sát. Trong báo cáo đồng chí đã nêu rõ đặc điểm tình hình, kết quả thực hiện của chi bộ trong các công tác: công tác lãnh đạo, kết quả tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy năm 2023 và 7 tháng đầu năm 2024. Cũng trong báo cáo, đồng chí đã chỉ rõ những ưu điểm của Chi bộ và những tồn tại, hạn chế, đồng thời cũng đề ra phương hướng và biện pháp khắc phục những hạn chế đó.



Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền – Bí thư chi bộ trình bày báo cáo

Sau báo cáo của đồng chí Bí thư chi bộ, đoàn giám sát lấy ý kiến nhận xét của từng đồng chí trong chi ủy về bản báo cáo. Đồng chí Nguyễn Phương Hằng – Phó bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Kiều Chinh – chi ủy viên đều nhất trí cao về các nội dung trong bản báo cáo và chỉ ra thêm một số khó khăn do công tác kiêm nhiệm, rất mong nhận được những sự tư vấn từ phía đoàn giám sát.

Đoàn giám sát đã kiểm tra hồ sơ Đảng của chi bộ. Từng bộ phận đưa ra những tư vấn góp ý cho chi bộ trường Tiểu học Gia Thụy về công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sao cho thiết thực, hiệu quả, việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc sao cho khoa học. Đoàn giám sát đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho chi bộ nhà trường, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, triển khai công việc khoa học của đồng chí Bí thư chi bộ và việc lưu trữ hồ sơ sổ sách rõ ràng, hợp lý của chi bộ nhà trường.



Đ/c Nguyễn Thành Biên tổng hợp ý kiến của đoàn giám sát

Sau hơn 3 tiếng làm việc, buổi giám sát đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền – Bí thư chi bộ đã thay mặt cấp ủy cảm ơn những tư vấn của đoàn giám sát để công tác xây dựng đảng của chi bộ nhà trường ngày càng tốt hơn. Chúc các thành viên trong đoàn giám sát luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Chúc Đảng ủy phường Gia Thụy ngày càng vững mạnh, phát triển.